

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของ IRIS216A ฉบับที่ 2

ตามที่ บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ผิदनัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี
คำนวณตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้
ทราบถึงแนวทางดำเนินการติดตามทวงถามให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามการชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ถึงผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อแจ้งเหตุผิदनัดชำระเงินต้นหุ้นกู้
บางส่วน และดอกเบี้ย และใช้สิทธิในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 12.2 (ก) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง
เรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันและขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 192,000,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี คำนวณตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระ
เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับ หรือถือว่าได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามการชำระค่าไถ่ถอน
หุ้นกู้
2. หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการผิदनัดหรือชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดตามที่บริษัทแจ้ง บริษัท
จะส่งหนังสือบอกกล่าวถึง บริษัท ไอริส พรอพเพอร์ตี้ 1 จำกัด ในฐานะผู้จำนอง (“ผู้จำนอง”) และ
นางจรินทร์ สุมานนท์ ในฐานะผู้ค้ำประกัน (“ผู้ค้ำประกัน”) เพื่อเรียกร้องให้ชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้
3. หากผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จำนอง และผู้ค้ำประกันยังไม่ดำเนินการใด ๆ และไม่มามีมติจากผู้ถือหุ้นกู้ให้ผิदनัด
บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จำนอง และผู้ค้ำประกันเพื่อบังคับ
ชำระหนี้เือกกับผู้ออกหุ้นกู้ตลอดจนบังคับหลักประกันของหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำหนังสือชี้แจงถึงผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่าง และบริษัทได้
ประสานงานกับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ ดำเนินการส่งไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
และหากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบต่อไป

หากผู้ถือหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact
Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0